



KITTIWANA
Journal Issue 68
September

ฉบับที่ 68
วารสาร
ประจำเดือน
กันยายน

กลุ่มกิตติwana มอบสิ่งของ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กลุ่มกิตติwana มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตลอดเดือนกันยายน พนักงานกลุ่มกิตติwana ร่วมกันนำสิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเงินโดยมียอดการบริจาคทั้งของบริษัทและพนักงาน รวมกันกว่า 12,000 บาทส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีน้ำท่วม บ้านเรือนประชาชน เป็นจำนวนมาก



มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ

วันที่ 12 กันยายน 2567 คุณณิษฐาพรรณ ดำเนินชาญวนิชย์ มอบหมายให้คุณสำราญ หาญทะเล พร้อมด้วยทีมงานประสานงานอนุญาตเป็นผู้แทนกลุ่มกิตติwana มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการให้แก่คุณชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี และคุณเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



กลุ่มกิตติwana จัดการอบรมหลักสูตร

การเพิ่มทักษะและวิธีการจัดการกรณีพบผู้กระทำความผิด
ภายในแปลงไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2567



วันที่ 6 และวันที่ 13 กันยายน กลุ่มกิตติwanaจัดการ อบรมหลักสูตร " การเพิ่มทักษะและวิธีการจัดการกรณีพบผู้กระทำความผิดภายในแปลงไม้ยูคาลิปตัส ประจำปี 2567 "จำนวน 2 รุ่น ณ ห้องประชุมใหญ่ 411 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา โดยมี พันเอก(พิเศษ)สุรินทร์ เจริญชีพ พ.ต.อ.พิพิชร์ พ่วงแพ,ร.อ.เดชสิทธิ์ ดำดง,คุณสามารท เพชรรัตน์ กล่าวเปิดงานและเป็นวิทยากรในการอบรม โดยในวันดังกล่าวได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น



04

กลุ่มกิตติวนา มอบน้ำดื่ม

ให้แก่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม



กลุ่มกิตติวนา มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ให้แก่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 กันยายน กลุ่มกิตติวนา มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ให้แก่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย



โครงการปลูกป่าเพาะเห็ดป่า 12 ชนิด

บริษัท ยูนิเวนวิวด์ชีฟ จำกัด บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด และบริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จำกัด จัดโครงการปลูกป่าเพาะเห็ดป่า 12 ชนิด ณ โรงเรียนบ้านหนองสาคู วันที่ 19 กันยายน บริษัท ยูนิเวนวิวด์ชีฟ จำกัด บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด และบริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จำกัด จัดโครงการปลูกป่าเพาะเห็ดป่า 12 ชนิด ณ โรงเรียนบ้านหนองสาคู โดยมี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และพนักงานร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของการปลูกป่า นอกจากนั้นทางบริษัทยังได้นำเชื้อเห็ดป่า 12 ชนิด มาเพาะให้แก่ทางโรงเรียน และยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศกรีมให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย



บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด

จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ป่าชุมชนบ้านปากน้ำ

06



บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ป่าชุมชนบ้านปากน้ำกบินทร์บุรี ปราจีนบุรีเมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 20 กันยายน กลุ่มกิตติวง ในนามบริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ป่าชุมชนบ้านปากน้ำกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี โดยในวันนี้ได้มีการปลูกต้นไม้จำนวน

500 ต้น และนำเชื้อเห็ดป่า 12 สายพันธุ์ ปลูกร่วมกับไม้วงษ์ยาง เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งพื้นที่บ้านปากน้ำ ทางบริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด ได้เพาะเชื้อเห็ดป่า เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมีชาวบ้าน รวมถึงพนักงาน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นทางบริษัท ยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหาร ขนม ไอศกรีมและน้ำดื่มให้แก่ ชุมชนได้รับประทานอีกด้วย โดยในปีนี้นั้นทางชุมชนแจ้งว่า พบเห็ดแล้ว 2 ชนิด คือเห็ดระโงก และเห็ดโคน





บริษัท แหลมเขาจันทร จำกัด ร่วมกับบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด

จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ ป่าโรงเรียนบ้านแหลมเขาจันทร

บริษัท แหลมเขาจันทร จำกัด และบริษัทชาวสวนเกษตรจำกัด จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ ป่าโรงเรียนบ้านแหลมเขาจันทร วันที่ 26 กันยายน กลุ่มกิตติวนาในนามบริษัท แหลมเขาจันทร จำกัด และบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ป่า โรงเรียนบ้านแหลมเขาจันทร โดยมี เจ้าอาวาสวัดแหลมเขาจันทร คณะครูผู้ปกครองนักเรียนและพนักงานร่วมกิจกรรม ซึ่งวันนี้ได้มีการ ปลูกต้นยางนา ตะเคียนทอง มะขามเทศา สะเดา มะขามป้อม จำนวน 500 ต้น และนำเชื้อเห็ดป่า 12 สายพันธุ์ ปลูกร่วมกับไม้วงษ์ยาง เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน สำหรับการเพาะเห็ดป่าทางบริษัท จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว นอกจากนั้นทางบริษัท ยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหาร ขนม ไอศกรีมและน้ำดื่มให้ คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รับประทานอีกด้วย





08 บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด

จัดโครงการอบรมหลักสูตร

การป้องกันอันตรายจากช้างป่า/ไฟป่า และการฝึกอาชีพ



บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การป้องกันอันตรายจากช้างป่า/ไฟป่า และการฝึกอาชีพให้กับชุมชนบ้านนายาว” วันที่ 27 กันยายน 2567 กลุ่มกิตติwana ในนามบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การป้องกันอันตรายจากช้างป่า/ไฟป่า และการฝึกอาชีพให้กับชุมชนบ้านนายาว ” ณ ศาลาวัดนายาว ท่ากระดาน โดยมีผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และพนักงาน ร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้ในเรื่องของการป้องกัน ช้างป่า และป้องกันไฟป่า จากวิทยาการมืออาชีพ และในช่วงบ่าย ได้มีการฝึกอาชีพการทำไข่เค็ม 2 แบบ คือ ดองน้ำเกลือ และพอกดินสอพอง ซึ่งชุมชนตั้งใจฝึกเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นทางบริษัท ยังได้แจกไข่ที่ ชุมชนได้ทำเองนำกลับไปรับประทานที่บ้านอีกด้วย



สกุ๊ป รอบรั้วกิตติวนา

เรื่อง ปลุกป่า เพาะเห็ดป่า ปี 2

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยกับรายงานพิเศษรอบรั้วกิตติวนา เดือนนี้รอบรั้วกิตติวนา จะพาไปชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมการปลุกป่า เพาะเห็ดป่า กันค่ะ

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อช่วง เดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เนื่องจากบางพื้นที่ ประสบผลสำเร็จ มีเห็ดป่าขึ้นในพื้นที่ เช่น ป่าชุมชนบ้านปากน้ำ มีเห็ดโคน เห็ดระโงกให้ชาวบ้านได้เก็บไป รับประทานกัน โดยปีนี้พื้นที่ ที่เราจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นพื้นที่โรงเรียนคลองระกำ โรงเรียนหนองสิด โรงเรียนแหลมเขาจันทร์ และเพิ่ม 1 พื้นที่ คือ ป่าชุมชนบ้านพร้าวน เราได้มีการนำต้นยางนา ต้นไม้วงศ์ยาง และเชื้อเห็ดป่าไปปลุก ให้ทุกพื้นที่ มีชุมชน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงานร่วมปลุกป่าอย่างคึกคัก เช่นเคย กิจกรรมครั้งนี้เราได้เข้าสำรวจพื้นที่ทุกแห่งก่อนทำการปลุก เนื่องจากต้องมีการนำต้นยางนาเข้าไป ปลุกเพิ่มในจุดที่บางส่วนได้ตายลงไป และเชื้อพันธุ์เห็ดป่าในปีที่เราเพิ่มเป็น 12 สายพันธุ์ ให้มีความหลากหลาย มากยิ่งขึ้นบรรยากาศการปลุกป่าของทุกพื้นที่เป็นไปอย่างสนุกสนาน สำหรับเชื้อเห็ดป่านั้นก็จะมีเห็ดโคน เห็ดเพาะ เห็ดผึ้ง เห็ดระโงก เห็ดดิบเต่า เป็นต้น นอกจากทุกพื้นที่จะได้ความรู้ในเรื่องการปลุกป่าแล้ว ยังมีความรู้ ในเรื่องเห็ดป่าอีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นทางบริษัท ยังได้เลี้ยงอาหาร น้ำดื่ม ขนม และไอศกรีมให้ทุกคน ได้รับประทานอีกด้วย



บท นิศากาล

ภาพ นิศากาล / ธรรมโชติ / นิสสรณ์
บรรณารักษ์ วิชา เพิ่มพูล





KITTIWANA

Journal Issue 68

September

**FOR
WEB
SITE**

SCAN ME

